

“BRR-KSL” เด่นตัวเต็ง คว่ำไฟฟ้าเอสพีไฮบริด

“BRR-KSL” ตัวเต็งคว่ำโรงไฟฟ้า SPP Hybrid Firm จำนวน 300 เมกะวัตต์ เหตุมีวัตุดิบพร้อมต้นทุนผลิตต่ำ คาดกระทรวงพลังงานจะเปิดรับซื้อเดือนนี้ ฟากผู้บริหาร “BRR” ลั่นพร้อมเข้าลงทุนทันที เล็งใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลัก

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร

อ่านต่อหน้า 27

“BRR-KSL” 1, 27, 29

และกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid Firm จำนวนรับซื้อไฟฟารวม 300 เมกะวัตต์ (MW) ที่คาดว่ากระทรวงพลังงานจะสามารถออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าได้ในช่วงเดือน ก.ค. 2560

โดยเบื้องต้นบริษัทจะใช้โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลักในการเข้าลงทุนโครงการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทมีวัตุดิบที่พร้อม

“BRR-KSL” (ต่อจากหน้า 27)

และเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า แต่อาจจะมี การนำเชื้อเพลิงจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเสริม หากโรงไฟฟ้าชีวมวลไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตามกฎเกณฑ์ที่กระทรวงพลังงานกำหนด

สำหรับจำนวนเมกะวัตต์ที่บริษัทจะยื่นนั้นยังอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าและพิจารณาในหลายเรื่อง ทั้งเทคโนโลยีการผลิต ความเพียงพอของวัตุดิบ รวมถึงประกาศกฎเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าที่ชัดเจนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อที่บริษัทจะได้ทราบว่าในพื้นที่ที่บริษัทมีความพร้อมมีสายส่งเพียงพอหรือไม่

“หากมีการเปิดโครงการ SPP Hybrid Firm ออกมาเราพร้อมจะเข้าร่วมทันทีจากศักยภาพต่างๆ ของบริษัทที่มี ซึ่งจะนำชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลัก และคงจะเป็นการเข้าลงทุนเพียงรายเดียวมากกว่าร่วมมือกับพันธมิตร เพราะมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากกว่า” นายอนันต์ กล่าว

อ่านต่อหน้า 28

นายอนันต์ กล่าวอีกว่า โครงการ VSPP Hybrid Firm ขนาดกำลังผลิต 289 MW ที่มีแผนจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าประมาณ ช่วงเดือน ต.ค. 2560 ทางบริษัทต้องการ จะเข้าร่วมเช่นกัน โดยจะนำโรงไฟฟ้าชีวมวล โครงการ 3 ขนาดกำลังการผลิต 9.90 MW เข้าร่วมประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และ อาจจะยื่นเข้าลงทุนโครงการใหม่เพิ่มเติมด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณา

ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ระบุว่า การเปิด รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ SPP Hybrid Firm ขนาดกำลังการผลิต 300 MW จะ เป็นประโยชน์กับ BRR และบริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่มีโอกาสเป็น ผู้ชนะมากที่สุด หากมีการเข้าร่วมลงทุนใน โครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจาก BRR และ KSL เป็น ผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ของตัวเอง ประกอบ กับราคาน้ำตาลปัจจุบันที่อยู่ในระดับต่ำ และ ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะออกมาเยอะใน อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ SPP Hybrid Firm ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และให้อัตราที่รับซื้อไฟฟ้าต่ำ ดังนั้น จึงเป็น โอกาสของผู้ประกอบการที่มีต้นทุนต่ำ และ มีวัตถุประสงค์เป็นของตัวเอง

โดยกำหนดคำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น BRR ที่ราคาเป้าหมาย 17 บาท จากแนวโน้มผลการ ดำเนินงานปี 2560 ที่คาดมีกำไรสุทธิเติบโต เป็นระดับ 600 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจาก

ปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 113 ล้านบาท เป็น ผลมาจากราคาน้ำตาลส่งออกเฉลี่ยของ บริษัทอยู่ที่ 22-23 เซนต์ต่อปอนด์ ปรับเพิ่ม ขึ้นจากปี 2559 ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 15-16 เซนต์ ต่อปอนด์

ส่วนหุ้น KSL กำหนดคำแนะนำ "ถือ" ที่ราคาเป้าหมาย 5.45 บาท/หุ้น โดยคาด แนวโน้มผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/60 จะมีกำไรเติบโต จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 87 ล้านบาท จากราคาขาย และปริมาณขายเอทานอลที่สูงขึ้น ขณะที่ ภาพรวมปี 2560 คาดจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,890 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากงวดปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 1,426 ล้านบาท ■